



เทวาลัย

สถานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗



ข่าวจากฝ่ายวิจัย

ในระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 (The 1st Workshop for the Promotion of Academic Publication in English) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแก้ไขเรียงและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์ต่างภาควิชาภายในคณะอักษรศาสตร์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง โดยฝ่ายวิจัยได้รับเกียรติจากอาจารย์ JANICE M WONGSURAWAT มาเป็นวิทยากร ผลจากการสัมมนาคือคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะให้ทุนสนับสนุนโครงการโดยพิจารณาจำนวนบทความที่ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ โครงการนี้ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และฝ่ายวิจัยมีแผนการจัดโครงการดังกล่าวในรุ่นที่ 2 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ทราบต่อไป





ข่าวจากฝ่ายวิจัย

☐ รายการอักษรพาที เดือนมิถุนายน 2557 ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น 101.5 MHz เวลา 08.30–08.55 น.

- เสาร์ที่ 7 มิ.ย. 57 "กุตจิ้งจอกญี่ปุ่นและการปรับใช้ในสื่อสมัยใหม่
(ตอนที่ 1 กุตจิ้งจอกในตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่น)"
วิทยากร นายทินกฤต สิริรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสิริมาศ มาศพงศ์
- เสาร์ที่ 14 มิ.ย. 57 "กุตจิ้งจอกญี่ปุ่นและการปรับใช้ในสื่อสมัยใหม่
(ตอนที่ 2 การปรับใช้ตำนานกุตจิ้งจอกในสื่อสมัยใหม่)"
วิทยากร นายทินกฤต สิริรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสิริมาศ มาศพงศ์
- เสาร์ที่ 21 มิ.ย. 57 "การศึกษาวิจัยด้านภาษาไทยสมัยต่างๆ"
วิทยากร นางสาวสิริมาศ มาศพงศ์
ผู้ดำเนินรายการ คุณวรรณศิลป์ เยาวหลี่
- เสาร์ที่ 28 มิ.ย. 57 "ที่มาและความเป็นไปของ "แวน"
วิทยากร นายदनัย พลอยพลา
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวสิริมาศ มาศพงศ์



ใครทำอะไรที่ไหน

✉ รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง LA 301 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่ออาชีพ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นางกัญญ์กนก สิงห์ฤกษ์ โทร. 84885 E-mail: artspr08@hotmail.com